

Tiêm sớm, tiêm đầy đủ, đúng lịch vắc-xin phòng Covid-19

Hơn 500 dòng phụ của biến thể Omicron lưu hành có khả năng lây truyền cao, né tránh miễn dịch là cảnh báo WHO đưa ra vào đầu tháng 12/2022. Thêm vào đó, những ngày cuối năm, nhu cầu giao thương của người dân tăng cao làm tăng nguy cơ lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch Covid-19. Tiêm vắc-xin vẫn là giải pháp phòng bệnh hàng đầu được WHO khuyến cáo. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc tiêm sớm, đầy đủ, đúng lịch.



Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Ảnh: DUY TÙNG

Trong 4.000 liều vắc-xin được phân bổ cho các huyện, thành phố từ giữa tháng 12/2022, tính đến ngày 25/12, hầu hết các địa phương đã hoàn thành tiêm số vắc-xin tiếp nhận. Công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn từng địa phương nhằm nâng cao tỷ lệ các mũi tiêm cho trẻ. Tại xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) tính đến nay, xã đã triển khai tiêm được hơn 5.300 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho các nhóm tuổi. Các đợt tiêm chủng diễn ra an toàn, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Ông Bùi Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã cho biết: Để nhân dân hiểu về lợi ích, tầm quan trọng của việc

tiêm vắc-xin phòng Covid-19, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức; rà soát, lập danh sách người đã tiêm và chưa tiêm. Trên cơ sở rà soát, vận động người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi thực hiện tiêm đầy đủ, đúng lịch. Tuy nhiên, thời gian gần đây việc vận động tiêm vắc-xin còn gặp một số khó khăn do một số người dân đi làm xa không có mặt ở nhà; có người còn chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý lo ngại cho con tiêm vắc-xin vì chưa hiểu đúng về vắc-xin... Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khi họ về quê nghỉ tết. Cùng với Hồng Lĩnh, nhiều địa phương trong tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát

người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để tiếp tục vận động. Vắc-xin được phân bổ theo nhu cầu thực tế của các địa phương. Nhờ đó, qua 56 đợt tiêm chủng, tỷ lệ tiêm các mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và 18 tuổi trở lên (trong đó có người nguy cơ cao) đạt mức cao. Tuy nhiên, tiến độ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa đạt yêu cầu đề ra, cần nâng cao tỷ lệ tiêm cho các nhóm này. Cụ thể, tính đến ngày 26/12, số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 mới đạt gần 69,5%; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin đạt hơn 70,8%. Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hiện nay,

sự thay đổi của dịch tế khi số ca mắc mới, ca nặng và tử vong giảm công thêm mức độ cảnh báo dịch giảm khiến một bộ phận người dân có tư tưởng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Một số trường hợp chưa hiểu đúng, hiểu đủ về vắc-xin nên chưa đăng ký tiêm cho trẻ. Ở một số nơi, sự phối hợp giữa ngành y tế với giáo dục còn hạn chế. Với tỷ lệ tiêm ở nhóm trẻ chưa đạt tiến độ đề ra, thời gian tới, ngành y tế, giáo dục ở các địa phương cần tăng cường phối hợp hơn nữa để nâng cao tỷ lệ tiêm cho trẻ; tiếp tục rà soát, tìm hiểu nguyên nhân chưa tiêm để tập trung tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc-xin. Ngành y tế sẽ tham mưu tổ chức hội nghị triển khai công tác y tế trường học và tăng cường phòng, chống dịch, tiêm chủng. Các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đạt tỷ lệ, đúng tiến độ theo số lượng được phân bổ. Với vai trò của mình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục tổ chức hoạt động giám sát trọng điểm tại cơ sở y tế, cộng đồng; đánh giá nguy cơ; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phòng, chống dịch; bảo đảm việc cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và tham mưu các giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ nắm bắt nhu cầu đăng ký tiêm của các địa phương để tham mưu phân bổ vắc-xin; đồng thời giám sát, hỗ trợ công tác tiêm chủng ở cơ sở. Dù những tháng gần đây, qua giám sát trọng điểm tại các địa phương trong tỉnh số ca mắc mới giảm; các mẫu gửi xét nghiệm trình tự gen ngẫu nhiên ghi nhận nhiều biến thể phụ của Omicron, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là BA.2.3 và BA.2.75; tình hình dịch Covid-19 vẫn được kiểm soát tốt không ghi nhận các chuỗi ổ dịch phức tạp. Tuy nhiên, dịp tết, mùa lễ hội đang đến gần, hoạt động giao thương, tập trung đông người tăng cao cùng với yếu tố thời tiết và sự chú ý của người dân có thể khiến dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác lây lan. Vì thế, cùng với việc chủ động đeo khẩu trang ở nơi đông người, thường xuyên khử khuẩn, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để củng cố hàng rào miễn dịch là việc mỗi người dân cần làm nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

HOÀNG LANH

Xây dựng gia đình "5 có, 3 sạch"

Phát huy những kết quả đạt được của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã có sự bổ sung, điều chỉnh một số tiêu chí, mô hình mới trong thực hiện cuộc vận động cho phù hợp, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong vận động người dân tiêm vắc-xin. Mô hình này đang được các cấp hội trong tỉnh triển khai, đồng đạo hội viên, phụ nữ đồng tình hưởng ứng. Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch" với các tiêu chí 5 có: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ngoài bảo đảm các tiêu chí trên, mô hình còn tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên phụ nữ thành lập tổ hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm sản ra tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ. Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình nhằm tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng nông

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện tốt mô hình này, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng, đang thực hiện để án "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030". Một trong những hoạt động nổi bật thời gian qua của đề án là ra mắt 8 mô hình điểm tại 8 xã ở các huyện, thành phố, truyền các cấp hội trong tỉnh triển khai, đồng đạo hội viên, phụ nữ đồng tình hưởng ứng. Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch" với các tiêu chí 5 có: Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ngoài bảo đảm các tiêu chí trên, mô hình còn tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên phụ nữ thành lập tổ hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm sản ra tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ. Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình nhằm tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng nông

"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", chị em phụ nữ đã góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Bởi vậy, được chọn làm điểm mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch", chúng tôi hướng ứng ngay, vì đây là việc nâng cao hơn các tiêu chí của "5 không, 3 sạch". Chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình, tham gia các buổi truyền thông, sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm, kiến thức bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc. Là 1 trong 10 phụ nữ nghèo được hỗ trợ sinh kế theo đề án của Hội LHPN tỉnh, chị Phạm Thị Thủy, thôn Phú Điển, xã Đông Động (Đông Hưng) cho biết: Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, chồng tôi khuyết tật, con trai bị bại não. Tiền thuốc cho hai bố con tốn kém, chi tiêu phải rất tiết kiệm. Tôi cũng muốn chăn nuôi nhưng không có vốn. Được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, tôi mua lợn, gà để nuôi, có đồng ra, đồng vào trang trải cuộc sống. Hiện tại, các cơ sở hội thực hiện mô hình đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nội dung văn đáp giá trị gia đình Việt Nam để các tiêu chí có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần cùng các cấp, ngành, địa phương sớm hoàn thiện được mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã đề ra.

PHƯƠNG CHI



Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo xã Tân Hòa (Hưng Hà).

Nỗ lực hình thành thói quen, tạo nét đẹp về văn hóa giao thông cho học sinh, Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải) luôn duy trì tốt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", góp phần xây dựng hình ảnh đẹp văn hóa giao thông tại trường học.

Có mặt tại cổng Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải trước giờ tan học, hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được, các bậc phụ huynh chờ đón con đã dừng xe ngay ngắn đúng nơi quy định khi đưa đón học sinh. Đó chính là nét đẹp trong văn hóa giao thông đã và đang được phát huy rất hiệu quả, tạo nên cổng trường an toàn, góp phần hạn chế những nguy cơ về tai nạn và va chạm giao thông có thể xảy ra. Thấy giáo Ngô Quang Thụy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải cho biết: Nhà trường có 1.000 học sinh. Thực hiện mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", Trường đã tiến hành kẻ vạch, phân các khu vực đưa, đón học sinh, khu vực dừng đỗ xe, lối ra, vào riêng; chia các khung giờ đón học sinh; yêu cầu phụ huynh hạn chế vào lớp, sân trường. Đặc biệt, Trường vẫn duy trì tốt việc cho học sinh lên lớp xếp thành hàng ra vị trí đứng đợi phụ huynh đón ngoài cổng trường. Bố trí giãn giờ tan học của các khối, phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn dạy tiết học cuối hướng dẫn học sinh xếp thành hàng khi ra về. Văn hóa giao thông không chỉ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; bảo đảm an toàn cho học sinh mà còn đặt mục tiêu lấy học sinh làm đối tượng tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông, nâng cao nhận thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho thầy cô giáo và học sinh nhà trường. Thấy giáo

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIÊN HẢI Xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông



Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải xếp hàng ra về khi tan học theo quy định của nhà trường.

Ngô Hoài Nam, Tổng phụ trách Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải chia sẻ: Mỗi khi tan học, tôi cùng một số giáo viên nhà trường thường xuyên có mặt tại khu vực cổng trường để hướng dẫn các em học sinh khi tan học thực hiện tốt việc tham gia giao thông. Việc tuyên truyền, hướng dẫn, truyền đạt các kiến thức về giao thông đường bộ cho học sinh tiểu học là rất cần thiết nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, lòng trước được tình huống giao thông để ứng phó, xử lý kịp thời. Đặc biệt, từng bước hình thành văn hóa giao thông, tạo nên những thói quen ứng xử có văn hóa khi đi bộ, đi xe đạp ra đường, các em phải quan sát, đi sát lề đường phía tay phải, biết dừng tại các nút giao khi tín hiệu

giao thông chuyển sang màu vàng, màu đỏ, không vượt đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm theo quy định khi tham gia giao thông. Bà Nguyễn Thị Hà, thị trấn Tiên Hải có cháu đang học lớp 1A1 chia sẻ: Những năm trước, mỗi lần đưa con, cháu đi học, phụ huynh luôn lo lắng về tình trạng mất an toàn giao thông tại cổng trường. Tuy nhiên, khi Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, với việc kẻ vạch phân chia và vận động phụ huynh xếp hàng đón con sau giờ tan học, nhà trường đã từng bước khắc phục được tình trạng ứ tắc giao thông, góp phần giáo dục ý thức tham gia giao thông và hình thành văn hóa giao thông cho cả học sinh và phụ huynh

học sinh. Ấn tượng với mô hình cổng trường an toàn giao thông, ông Đỗ Hải Sứ, thị trấn Tiên Hải cho biết: Tôi và các phụ huynh có con học ở Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải rất ủng hộ và luôn chấp hành tốt các quy định của nhà trường trong xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Hàng ngày, khi đưa đón con em, các phụ huynh đều đi đúng làn đường, đúng độ xe theo hàng lối quy định và không đùn đẩy, chen lấn vào trong sân trường mà đứng chờ đón con tại các khu vực nhà trường đã quy định. Nhờ đó, tại cổng Trường Tiểu học thị trấn Tiên Hải không còn cảnh chen lấn, ứ tắc giao thông như những năm trước đây.

MANH THẮNG

QUỲNH PHỤ Gần 600 cán bộ, giáo viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và Luật Giao thông đường bộ

Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Trường THCS Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật An ninh mạng và Luật Giao thông đường bộ cho gần 600 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được Công an huyện Quỳnh Phụ phổ biến nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; những lỗi thường mắc đối với học sinh khi sử dụng mạng xã hội, internet; nguy cơ, tác hại của việc sử dụng mạng xã hội... Ngoài ra, các em học sinh được tuyên truyền về tầm quan trọng của người tham gia giao thông đối với



Cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Quỳnh Phụ) tuyên truyền về Luật An ninh mạng cho các em học sinh Trường THCS Quỳnh Ngọc.

Ra mắt tổ tự quản "Cổng trường an toàn giao thông"

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Trường THPT Nguyễn Du (Kiến Xương) vừa ra mắt tổ tự quản "Cổng trường an toàn giao thông" (ATGT). Đây là mô hình nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh nhà trường trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT; xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trong lứa tuổi học sinh... Toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Du đã được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ

biến, hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ và các quy tắc, biện pháp chỉ huy bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực cổng trường. Qua mô hình, mỗi thành viên trong tổ tự quản sẽ trở thành những tuyên truyền viên giao thông tại nhà trường, góp phần hình thành văn hóa giao thông trong lứa tuổi học sinh. Tại buổi ra mắt, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Trường THPT Nguyễn Du đã ký quy chế phối hợp về tổ chức mô hình tổ tự quản cổng trường ATGT; tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho toàn thể học sinh của trường.

NGUYỄN CƯỜNG - NGỌC ANH

NGUYỄN THỚI